

# เหตุใดทางการจึงโฆษณาชักชวนให้ประชาชน นิยมคิมม่านมสดยังไม่ได้

มานิจ พยัคฆนันท์ M. S. (Wisconsin)

เนื่องจากการเลี้ยงโคนมและการรีดนม  
ขายในประเทศไทยซึ่งส่วนมากพวกแขกอินดู  
กระทำอยู่ทุกวันนี้ไม่สะอาดและถูกหลักการ  
ของคนโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรคเป็นต้น  
ซึ่งเป็นโรคที่จะติดต่อมาถึงผู้กินนม ฉะนั้น  
การจะประกาศโฆษณาส่งเสริมให้ประชาชน  
คิมม่านมจึงยังทำไม่ถนัดหรือทำไม่ได้เลย.

การคิมม่านมบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อโรค  
นั้น เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะ  
ในนม มีแร่ธาตุ และ วิตามิน ที่ร่างกายต้อง  
การสำหรับบำรุง เพื่อ สุขภาพ อัน สมบูรณ์  
มากมาย เช่น โปรตีน แร่ ธาตุ วิ-  
ตามินชนิดต่าง ๆ แร่ธาตุและเท่าต่าง ๆ  
เช่น โปแตซ (ต่าง) ฟอส (ไลม์) โซดา  
แมกนีเซียม ออกไซด์ของเหล็ก กรดฟอส-  
ฟอริก คลอรีน เป็นต้น.

แต่การ จะแนะนำ โฆษณาให้ประชาชน  
คิมม่านมที่ ไม่แน่ใจ ว่าหมักเชื้อวัณโรคนั้น  
ยังเป็นของที่ไม่กล้าทำ แทนที่จะโฆษณา  
แนะนำ ให้คิมม่านมสด ข้าพเจ้าเห็นว่าควร  
แนะนำ ให้คิมม่านมกระป๋อง ที่ทำมา โดยได้ฆ่า

เชื้อโรค เป็นอย่างดีแล้ว จะปลอดภัย กว่า  
แม้ว่าคนประโยชน์ที่ได้รับจะหย่อนกว่ากัน  
บ้างก็ยังคงคิดว่า จะแนะนำ ให้ประชาชน เสีย  
อันตรายคิมม่านมเชื้อวัณโรคเข้าไป เพราะแม้  
ในประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อไม่นานมานี้  
ยังมีผู้ที่ติดเชื้อวัณโรค เพราะคิมม่านมที่  
มีเชื้อเป็นจำนวนมาก.

วิธีป้องกันโดยใช้กฎหมาย เนื่อง  
จาก ในต่างประเทศ ที่เจริญแล้ว เขาใช้ ออก  
กฎหมาย ควบคุม รักษา ควบคุม ว่าประเทศ เรา  
ประกอบด้วยการ กระทำกัน อย่างจริงจัง โดย  
รัฐบาลให้งบประมาณเป็นจำนวนมาก การ  
เลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมเนยของเขา  
จึงเจริญก้าวหน้าไปไกลมาก ของเราก็ม  
กฎหมายบังคับซึ่งออกโดย กระทรวงสาธารณสุข  
สุขห้ามไว้ เกี่ยวกับความสะอาดในเรื่อง  
อาหารการรับประทานต่าง ๆ แต่ยังไม่รักษา  
พอ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และ  
เจ้าหน้าที่ ในทางนี้ โดยตรงที่จะหาวิธีป้องกัน  
หรือ ส่งเสริม ให้งาน ในด้านนี้เจริญก้าว

หน้าขึ้นไป ให้เท่าเทียม กับ ต่างประเทศ เขา  
และ ควรกระทำ ให้เหมาะสม กับ สภาพบ้าน  
เมืองของเรา.

เป็นการ ช่วย ส่งเสริม อาชีพ สัตว-  
แพทย์ เมื่อใดออก เป็นกฎหมาย แล้ว ย่อม  
จะใช้บังคับ ได้ คึกคัก สดวก และ เป็นการ ช่วย  
ส่งเสริม ให้ บรรดา สัตวแพทย์ ได้ มี อาชีพ  
กว้างขวาง ขึ้น และ เปิดโอกาส ให้ ผู้ ที่มี  
อาชีพ เหล่านี้ ได้ มี ราย ได้ มาก ขึ้น และ ใน  
เวลา เดียว กัน ก็ ทำให้ บรรดา สัตวแพทย์ มี  
งาน ทำ มาก ขึ้น ด้วย.

กฎหมาย ทว่า น ขาพเจ้า เห็นว่า ควรจะ  
เป็น ไป ในทำนอง เดียวกัน กับ กฎ ทว่า ด้วย การ  
ประกอบ โรค คิลป์ ซึ่ง ห้างร้าน ขาย ยา หรือ  
ปรังยา ทั่วไป จำเป็น ต้อง จ้าง เกสซ์ ซกร เป็นผู้  
ควบคุม และ รับผิดชอบ ไว้ อย่าง น้อย หนึ่ง นาย  
ซึ่ง ต้อง มี ใบ รับผิดชอบ เกสซ์ ซกร ผู้นั้น แขนง ไว้  
เป็นการ รับผิดชอบ ความ ปลอดภัย ถ้าหาก  
ฟาร์ม หรือ คอก เลี้ยง โค นม ทุกแห่ง จะมี การ  
บังคับ ทางกฎหมาย ให้ มี นาย สัตวแพทย์ รับ-  
รอง หนึ่ง นายว่า การ เลี้ยง และ การ วิกนม  
ตลอดจน โคน และ น่านม ไม่มี เชื้อ วัณโรค แล้ว  
คง มี ประชาชน นิยม คินม สดวก กัน มาก ขึ้น.

เวลานี้ ข้อ คัด ขัด อัน สำคัญ ใน เรื่อง การ  
บังคับ เชื้อ วัณโรค ใน น่านม มัก คือ

- ๑) การ เลี้ยง โค นม ไม่ สะอาด พอ.
- ๒) อาหาร เลว ร่าง กาย โค ต่อ สู้ โรค  
ได้น้อย.
- ๓) การ วิกนม ไม่ สะอาด.
- ๔) วิก ชั่น ข้าง กัน ยัง ไม่มี พอ.
- ๕) ไม่ ค่อย ได้ ทำ การ บัง กัน.
- ๖) ไม่มี เครื่อง พาส เตอไร เซชั่น.

ประการ สุก ท้าย เป็น ปัญหา สำคัญ มาก  
เนื่อง จาก รัฐบาล ไม่ ให้งบ ประมาณ มาก พอ  
ที่จะ ส่ง ซ้อ เครื่อง พาส เตอไร เซชั่น ขนาด  
ใหญ่ เข้า มา ทำ การ ฆ่า เชื้อ โรค.

รัฐบาล ควร ร่วม ดำเนิน การ ขาพเจ้า  
เห็นว่า ถ้าหาก กรม ผลิต สัตว์ และ สัตว์ พาหนะ  
หรือ กระทรวง การ สาธารณ สุข จะ ตั้ง พาส-  
เตอไร เซชั่น พลันท์ (Pasteurization Plant)  
ขึ้น แล้ว มี กฎหมาย บัง คัด ว่า ฟาร์ม และ  
คอก เลี้ยง โค นม ขาย ทุกแห่ง จะ ต้อง นำ น่านม  
ที่ ผลิต ได้ มา ขาย ให้ แก่ พาส เตอไร เซชั่น  
พลันท์ แห่ง เดียว เท่านั้น ซึ่ง พาส เตอไร  
เซชั่น พลันท์ นี้ จะ คัด ราคา ให้ ใน อัตรา  
ตาม จำนวน เปอร์ เซนต์ ของ ไขมัน ใน น่านม  
นั้น ทั้งนี้ ใน ต่าง ประเทศ ได้ ใช้ กฎ อันนี้ ซอ  
ชาย กัน อยู่ แล้ว พาส เตอไร เซชั่น พลันท์  
จะ เป็น ผู้ ฆ่า เชื้อ โรค และ บรรจุ ใส่ ขวด และ  
ปิดฝา (Bottling and Capping) เสร็จ ซึ่ง

ก็ควรมีเครื่องล้างขวด เครื่องบรรจุน้ำนม และเครื่อง ยัดฝาด้วย เพื่อความรวดเร็วและความสะอาด แล้วพาสเตอร์ไรเซชัน พลังงานก็จะ เป็น ผู้ จำหน่าย ให้ แก่ บริษัท ห้างร้าน ที่ จำหน่ายส่งและปลีกออกต่อหนึ่ง วันขึ้นเท่านั้น ที่จะควบคุม ความ สะอาด และ เชื้อ วัณโรค ฯลฯ ได้.

ปัญหาเรื่อง จำนวนน้ำนม ที่จะมาสู่ พาสเตอร์ไรเซชัน พลังงาน เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน ซึ่งตัดทอน จำนวนน้ำนมของโคลงมาก ถึงแม้จะได้ โคนมที่คดที่ ให้น้ำนมสูง มาจากต่างประเทศ พอมาถึงประเทศไทย จำนวนน้ำนมจะลด

น้อยลงทันที ฉะนั้นพาสเตอร์ไรเซชัน พลังงานที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีผู้นำน้ำนม มาขายให้แก่ พาสเตอร์ไรเซชัน พลังงานที่ รับผิดชอบไม่ไหว ควรกลัวว่าจะมีผู้นำน้ำนม มาขายให้ ไม่พอแก่ความต้องการของประชาชนและโรงพยาบาลเสียเข้าไป.

ในกาลต่อไป ถ้าหากการอุตสาหกรรมนมเนยในประเทศไทยเจริญมากขึ้น ถ้าหากจะมีบริษัทเอกชนใหญ่ๆขอตั้งพาสเตอร์ไรเซชัน พลังงาน ขึ้น และรับทำการขนานนามจากฟาร์มและคอกรีดน้ำนมโคต่างๆ แทนรัฐบาล รัฐบาลก็ควรอนุญาต เพื่อ ส่งเสริมให้ อุตสาหกรรม แผนกนี้ เจริญขึ้น ไปเท่าเทียมต่างประเทศ.

# หมอป่วงชวน

## รักษาโรคริดสีดวงทวาร

เลขที่ ๑๓ ถนนพญาไท ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ตรงข้ามคณะสัตวแพทยศาสตร์